

รายงานพิเศษ

2 ปี FTA

สินค้าเกษตรไทย-จีน

เกษตรกรเริ่มเรียนรู้

แปรรูปเป็นโอกาส(1)



พลิกไปหน้า 11 พลัน >

รายงานพิเศษ

จากบทเรียนเอฟทีเอไทย-จีน ภายใต้กรอบอาเซียน-จีนที่ได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกผักผลไม้เมืองหนาวของไทยอย่างมาก โดยเวลานี้มีเกษตรกรในกลุ่มดังกล่าว ได้ลดพื้นที่เพาะปลูกไปแล้วถึง 1 ใน 3 และต้องจำยอมปรับเปลี่ยนอาชีพเนื่องจากไม่สามารถแข่งขันกับสินค้าราคาถูกแลนมคุณภาพดีกว่าจากประเทศจีนได้ขณะที่สินค้าไทย ประสบอุปสรรคมากมายในการเข้าสู่ตลาดจีน จากบทเรียนดังกล่าว นสพ. ฐานเศรษฐกิจ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จัดเสวนาโต๊ะกลมเรื่อง "2 ปี FTA สินค้าเกษตรไทย-จีนบทเรียนการค้าเสรี" ขึ้นในวันพุธที่ 11 มกราคม 2549 ที่ห้องประชุมศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย โดย "ธีรสิทธิ์ สินามเมือง" หัวหน้าฝ่ายข่าว นสพ. นครเข็วราย ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ในฐานะผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดเชียงราย-พะเยา ของหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

การจัดเสวนาโต๊ะกลมเรื่อง "2 ปี FTA สินค้าเกษตรไทย-จีนบทเรียนการค้าเสรีครั้งนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นประกอบด้วย นายพัชระดิษฐ์ สินสวัสดิ์ นายด่าน ศุกลการ เชียงแสน นายพัฒนา สิทธิสมบัติ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย นายผจญ กลิตยกุล หัวหน้าฝ่ายแผนศูนย์ส่งเสริมการค้าที่สูง จังหวัดเชียงราย นายเสถียร ปันนำ ผู้บริหารไร่เกรทโรส นายไพฑูรย์ ภัคดีพงษ์ เจ้าของสวนนางแล รศ.ดร.ปรีชา อุปโยคิน ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย

2 ปี FTA สินค้าเกษตรไทย-จีน

เกษตรกรเริ่มเรียนรู้แปรรูปเป็นโอกาส(1)



รศ.ดร.ปรีชา อุปโยคิน



พัชระดิษฐ์ สินสวัสดิ์



พัฒนา สิทธิสมบัติ



ภูมิ มิ่งมัลย์รักษ์

แม่ฟ้าหลวง และ อาจารย์ภูมิ มิ่งมัลย์รักษ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 2 ปี เอฟ ที เอ กับจีน มีประโยชน์

มุมมองเกี่ยวกับเอฟทีเอไทย-จีนรอบ 2 ปีที่ผ่านมาผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมเสวนาระบุพ้อง กันว่าถือเป็นบทเรียนสำคัญ ที่ทุกฝ่ายต้องแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อปิดจุดอ่อน และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทย ที่เวลานี้ได้ เริ่มลดภาษีสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.48 ที่ผ่านมาทั้งนี้ 2 ปีเอฟทีเอไทย- ได้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าไทยมีข้อบกพร่องและขาดการวางแผนที่ดี ทั้งในด้านการวางแผนการผลิตสินค้า การวางกลยุทธ์การเจรจา การวางกลยุทธ์ในการเจาะตลาดที่ผ่านมามองเพียงขนาดตลาดของจีน ที่เป็นตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่

มหาศาลถึง 1,300 ล้านคน ขณะที่ฝ่ายจีนได้มีการเตรียมการที่ดี ในแทบจะทุกๆ ด้าน ฟันธง 2 ปีไทยเสียมากกว่าได้

คำตอบฟันธง 2 ปีเอฟทีเอไทย-จีน ไทยได้มากกว่าเสีย หรือเสียมากกว่าได้นั้น วิทยากรส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่าในรอบ 2 ปีที่ผ่านมาไทยเป็นฝ่ายเสียมากกว่าได้โดย นายผจญ กลิตยกุล หัวหน้าฝ่ายแผนศูนย์ส่งเสริมการค้าที่สูงจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ในส่วนของสินค้าผักซึ่งให้อย่างชัดเจนว่าผักเมืองหนาวของไทยไม่มีศักยภาพพอที่จะส่งออกไปจีนได้เพราะจีนผลิตได้ดีกว่าและถูกกว่าดังนั้นจีนจึงเป็นฝ่ายส่งสินค้าผักเข้ามา ยังไทยแทบจะเรียกได้ว่าฝ่ายเดียวซึ่งขณะนี้ในกลุ่มพืชแคโรท บล็อกโคลี่ รวมถึง หอมกระเทียมที่ปลูกในพื้นที่สูงในเขตจ.เชียงราย และภาคเหนือเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจาก

การแข่งขันกับสินค้าราคาถูกจนขณะนั้น นายเสถียร ปันนำ ผู้โรสผู้ผลิต, ส่งเสริมและจำหน่ายเมืองหนาวรายใหญ่เข้าหนึ่ง

ประมาณ 20 ราย ได้เลิกอาชีพปลูกจึงผู้นำเข้า ไม่ได้ดอกจากปร ขณะที่ก่อนหน้านี้ ไทยมีการอาทิลิลล์ คาร์เนชั่นจากประมาเลเซีย เวลานี้ไทยได้หันประเทศจีน เพิ่มขึ้น

ส่วน นายพัชระดิษฐ์ ด้านศุกลการ เชียงแสน เปิดเผยเอฟทีเอไทย-จีน ได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกผัก ผลไม้สามารถแข่งขันกับสินค้าจีนในตลาดหวังของเกษตรกรและพอจะขายสินค้าได้ในราคา สูงขึ้นจเข้าจีนที่ลดต่ำลงส่งสินค้าเข้ากลับไม่ได้ราคาเพิ่มขึ้นตามทิวจากความคาดหวังว่าเอฟทีเอจได้ราคาดีขึ้นทำให้แข่งขัน

2 ปี FTA สีนกเกษตรไทย-จีน

ยุทธกรเริ่มริษญูปรวักฤตปึชโอกาส(1)



ปรีชา อุปโยชิน



พัชระดิษฐ์ สินสวัสดิ์



พัฒนา ลิทธิสมบัติ



ภูมิ มิ่งมลัยรักษ์

ว และ อาจารย์ภูมิ มิ่งมลัยรักษ์
ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหา
แม่ฟ้าหลวง ซี 2 ปี เอฟ ที เอ กับจีน
น
มุมมองเกี่ยวกับเอฟทีเอไทย-จีนรอบ
นาผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมเสวนา
กันว่าถือเป็นบทเรียนสำคัญ ที่ทุกฝ่าย
ข้อบกพร่องเพื่อปิดจุดอ่อน และเพิ่ม
มารถในการแข่งขันของสินค้าไทย
ได้ เริ่มลดภาษีสินค้าเกษตรและ
รมตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.48 ที่ผ่านมา ทั้งนี้
ทีเอไทย- ได้สะท้อนให้เห็นอย่าง
่าไทยมีข้อบกพร่องและขาดการ
ที่ดี ทั้งในด้านการวางแผนการผลิต
รวางกลยุทธ์การเจรจา การวางกลยุทธ์
ะตลาดที่ผ่านมามองเพียงขนาดตลาด
ที่เป็นตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่

มหาศาลถึง 1,300 ล้านคน ขณะที่ฝ่ายจีนได้
มีการเตรียมการที่ดี ในแทบจะทุกๆ ด้าน
พันธง 2 ปีไทยเสียมากกว่าได้
คำตอบพันธง 2 ปีเอฟทีเอไทย-จีน
ไทยได้มากกว่าเสีย หรือเสียมากกว่าได้นั้น
วิทยาการส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่าในรอบ 2
ปีที่ ผ่านมาไทยเป็นฝ่ายเสียมากกว่าได้โดย
นายผจญ กลิตยกุล หัวหน้าฝ่ายแผนศูนย์ส่ง
เสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า
ในส่วนของสินค้าผักซีให้อย่างชัดเจนว่าผัก
เมืองหนาวของไทยไม่มีศักยภาพพอที่จะส่ง
ออกไปจีนได้เพราะจีนผลิตได้ดีกว่าและถูก
กว่าคั้งนั้นจีนจึงเป็นฝ่ายส่งสินค้าผักเข้ามา
ยังไทยแทบจะเรียกได้ว่าฝ่ายเดียวซึ่งขณะนี้
ในกลุ่มพืชแคโรท บล๊อคโคลี่ รวมถึง หอม
กระเทียมที่ปลูกในพื้นที่สูงในเขตจ.เชียงราย
และภาคเหนือเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจาก

ประมาณ 20 ราย ได้เลิกอาชีพและหันไปเป็น
ลูกจ้างผู้นำเข้า ไม้ดอกจากประเทศจีนแทน
ขณะที่ก่อนหน้านี้ ไทยมีการนำเข้าไม้ดอก
อาทิลิลลี่ คาร์เนชั่นจากประเทศฮอลแลนด์
มาเลเซีย เวลานั้นไทยได้หันมานำเข้าจาก
ประเทศจีน เพิ่มขึ้น
ส่วน นายพัชระดิษฐ์ สินสวัสดิ์ นาย
ด้านศุลกากรเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วง 2 ปี
เอฟทีเอไทย-จีนได้ส่งผลกระทบอย่างชัดเจน
กับเกษตรกรผู้ปลูกผัก ผลไม้ของไทยที่ไม่
สามารถแข่งขันกับสินค้าจีนได้ขณะที่ความ
คาดหวังของเกษตรกรและพ่อค้าไทยที่คาดว่า
จะขายสินค้าได้ในราคา สูงขึ้นจากอัตราภาษีนำ
เข้าจีนที่ลดต่ำลงส่งสินค้าเข้าจีนที่ลดต่ำลง
กลับไม่ได้ราคาเพิ่มขึ้นตามที่วาดหวังไว้เนื่อง
จากความคาดหวังว่าเอฟทีเอจะทำให้ส่งออก
ได้ราคาดีขึ้นทำให้แข่งขันผลิตทำให้มีชีพ

พลายสินค้าออกมาทำให้ผู้นำเข้าครครา
ขณะที่การค้าขายส่วนใหญ่ในไทยในสินค้าที่
ส่งออกไปจีนส่วนใหญ่ตกอยู่ในมือพ่อค้า
ชาวได้หันทำให้ไทยไม่สามารถควบคุม
ตลาดได้
"นอกจากนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้น
อย่างชัดเจนคือการยกเว้นภาษีทำให้รายได้จาก
การเก็บภาษีนำเข้าของด่านศุลกากรเชียงแสน
ลดต่ำลงโดยในปี 48 ที่ผ่านมาผลจากการลด
หรือยกเลิกภาษีในกลุ่มสินค้าที่มีข้อตกลง
เอฟทีเอกันทำให้รายได้จากการเก็บภาษี
สินค้านำเข้าเราหายไปกว่า 600 ล้านบาท
ขณะที่สินค้าที่ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีรายได้
จากการจัดเก็บของเราที่ลดลงกว่า 600
ล้านบาทเช่นกัน ขณะที่เป็นที่น่าสังเกตว่า
การนำเข้าแอปเปิ้ลสีที่ทางด่านเชียงแสน
เวลานี้นำเข้าลดลงเพราะระบบการขนส่ง
เพื่อกระจายสินค้าไปทั่วประเทศทางด้านนี้
มีปัญหาเรื่องความสดของสินค้าเนื่องจากกร
ส่วนใหญ่ไม่มีระบบห้องเย็นคอนเทนเนอร์"
นายพัชระดิษฐ์ กล่าว
ด้านนายไพฑูรย์ ภัคดิพงษ์ เจ้า
ของสวนนางแล ซึ่งทำธุรกิจไม้ตัดดอกกล่าว
ว่าเอฟทีเอในสินค้าไม้ดอกกับจีน เวลา
นี้ยังไม่มากนักมากนักเพราะศักยภาพยัง
แข่งขันได้เนื่องจากสินค้าจีนมีภาระค่าขน
ส่งและค่าจ้างแรงงานที่สูงขึ้นทำให้ต้นทุน
ไทยยังแข่งขันได้แต่สิ่งที่น่ากลัวคือหากใน
อนาคตเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์จากจีน
มาไทยมีความสะดวกยิ่งขึ้นน่ากลัวว่าสินค้า
หลายรายการต้องถูกกระทบแน่เพราะสินค้า
จีนจะเข้ามาสะดวกขึ้นและในปริมาณที่

มากขึ้น
ส่วน รศ.ดร.ปรีชา อุปโยชิน
ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวงให้ความเห็นว่าขณะนี้เกษตรกร
ไทยที่มีหัวก้าวหน้าและสามารถแปรเปลี่ยน
วิกฤติให้เป็น โอกาสได้คั้งเช่นกรณีเอฟทีเอ
ไทยจีนยังมีจำนวนไม่มากนักขณะที่ส่วน
ใหญ่ 80-90% ยังเป็นเกษตรกรล้าหลังที่จะ
ต้องได้รับการช่วยเหลือในการปรับตัวอย่าง
เร่งด่วนในทุกด้าน ไม่เช่นนั้นแล้วเอฟทีเอ
กับจีนจะส่งผลกระทบเพิ่มขึ้นนอกจากนี้
ยังมีความน่าเป็นห่วงในสินค้าหลายรายการ
ที่จีนอยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อทดแทนการ
นำเข้า อาทิ ยางพารา เป็นต้น หากไปแถว
สิบสองปันนาจะเห็นสวนยางเขียวชะอุ่ม
สดลูกहुลลูกตาและกำลังจะกรี๊ดได้ซึ่งน่า
เป็นห่วงว่าในอนาคตเราอาจส่งออกออกไป
จีนได้ลดลงจากที่เขาสามารถผลิตได้เอง
ด้านอาจารย์ภูมิ มิ่งมลัยรักษ์
อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการมหาวิท
ยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า 2 ปีเอฟทีเอไทย
จีนสรุปไทยมีทั้งได้เสียซึ่งในระยะสั้น ที่ผ่าน
มาไทยเสียมากกว่าได้ค่อนข้างชัดเจน จาก
สินค้าผักผลไม้ของจีน ที่ส่งเข้ามาจำหน่าย
ได้มากกว่ารวมทั้งเป็นผลจากการแข่งขัน
ด้านราคาตนเองของคนไทยเพื่อให้ขายสินค้า
ได้ส่วนระยะยาวยังไม่แน่ชัดนัก ว่าไทยจะ
เสียมากกว่าได้หรือได้มากกว่า เสียแต่หาก
คนไทยยังมีการตัดราคาตนเอง ไม่มีจุดยืน
รวมกันอาจพากันไปตายหมู่ได้(ต่อฉบับหน้า)

ทีมข่าว "นครเชียงราย"